

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: /SGDDĐT-KHTC  
V/v chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn  
tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản số 3817/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ý kiến trả lời cử tri về nội dung liên quan như sau:

**Câu hỏi.** Nguồn mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh đến nay chưa được thực hiện, dẫn đến thiếu trang thiết bị dạy học tại các nhà trường, ảnh hưởng lớn đến việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

**Trả lời:**

- Nguồn mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cụ thể như sau:

+ Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 4242/QĐ-UBND cấp kinh phí mua sắm thiết bị dạy học với số tiền: 147,450 tỷ đồng.

+ Trước đây, thiết bị dạy học thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung (Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh); việc mua sắm tập trung do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh thực hiện. Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có nhà thầu nào tham dự thầu. Trước tình hình đó, ngày 08/6/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, theo đó thiết bị dạy học không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung, điều này đã tạo sự chủ động, kịp thời cho các cơ sở giáo dục trong mua sắm trang thiết bị dạy học.

+ Năm 2024, thiết bị dạy học không thuộc danh mục mua sắm tập trung; kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo (trong đó có nguồn mua sắm thiết bị dạy học) đã được HĐND tỉnh phân bổ cho các địa phương và các cơ sở giáo dục cấp tỉnh tại Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. Các địa phương, đơn vị được chủ động trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc địa phương, đơn vị mình.

- Nguyên nhân của việc chưa thực hiện được mua sắm thiết bị dạy học:

+ Từ năm 2021 đến năm 2023: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh (đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có nhà thầu nào tham dự thầu.

+ Năm 2024: Trong quá trình phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục các địa phương, cơ quan quản lý giáo dục chưa hướng dẫn cơ sở giáo dục cụ thể nội dung nguồn kinh phí được giao (nguồn kinh phí được giao bao gồm cả kinh phí mua sắm thiết bị dạy học); các cơ sở giáo dục thiếu chủ động trong việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí để thực hiện.

- Trách nhiệm của việc chưa thực hiện mua sắm thiết bị dạy học:

+ Cơ quan tham mưu chưa thường xuyên đôn đốc đơn vị mua sắm tập trung triển khai thực hiện; khi không có nhà thầu tham gia, chưa tham mưu kịp thời để sửa đổi danh mục tài sản mua sắm tập trung.

+ UBND cấp huyện, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện dự toán năm 2024 chưa đầy đủ;

+ Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thiếu chủ động trong việc cân đối nguồn để mua sắm bổ sung thiết bị dạy học.

- Giải pháp trong thời gian tới:

+ Đối với các cơ sở giáo dục do cấp huyện quản lý: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND cấp huyện hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với các địa không cân đối được nguồn kinh phí thì báo cáo UBND tỉnh xem xét.

+ Đối với các cơ sở giáo dục do tỉnh quản lý (Trường THPT và Trung tâm GDTX tỉnh): UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện; chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các đơn vị có nhu cầu mua thiết bị nhưng chưa cân đối được nguồn kinh phí.

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Nguyệt**